

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp

Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo đồng chí Hà Tiến Thăng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó công tác tham mưu, tổng hợp được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Lãnh đạo Văn phòng chủ động định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để chỉ đạo khối chuyên viên thực hiện; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều

phối các vấn đề phối hợp liên ngành; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh để ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, thần tốc truy vết triệt để các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện khoanh vùng, cách ly theo quy định; tham mưu tổ chức phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19"; tham mưu chỉ đạo tích cực công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Thái Bình là 1 trong 2 tỉnh trên cả nước qua 14 ngày không có lây nhiễm từ

phát trong cộng đồng, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cũng trong thời gian qua, Văn phòng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 song kinh tế của tỉnh tiếp tục được phục hồi và duy trì đà tăng trưởng. Thái Bình được đánh giá là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ hai cả nước. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 10.333 tỷ đồng. Ngoài ra, Văn phòng đã tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại



Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh.

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn trong công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cũng theo đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 21.000 văn bản đến; tham mưu UBND tỉnh phát hành hơn 8.000 văn bản (trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 văn bản đồng thời thẩm định trình UBND tỉnh ban hành trên 40 văn bản). Các văn bản ban hành đều

đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, bảo đảm tính pháp lý, chính xác, kịp thời và có tính khả thi cao. Ngoài ra, Văn phòng còn chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ hàng trăm cuộc họp UBND tỉnh, sau các cuộc họp đều kịp thời tham mưu ban hành các thông báo, văn bản chỉ đạo để các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và kiểm soát thủ tục thực hiện của các đơn vị. Khối lượng công việc nhiều song cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực

hoàn thành bảo đảm tiến độ công việc, phục vụ kịp thời, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngoài ra, Văn phòng còn duy trì làm tốt công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng của UBND tỉnh; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Việt Huy, Phó Giám đốc Trung tâm: Thời gian

qua, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, trong đó thường xuyên chủ động rà soát, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn đến mức thấp nhất, hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ. 8 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã giải quyết trên 46.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" đạt 98,07%; cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn được Văn phòng tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt trong tổ chức các cuộc họp trực tuyến và trong công tác văn thư, lưu trữ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý văn bản, tiết kiệm chi phí, giấy tờ, thời gian xử lý công việc.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ĐẠO QUYÊN

VŨ THƯ Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch



Sản xuất tại Công ty TNHH Leader Win Shoes (xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư).

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp công đoàn huyện Vũ Thư đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe người lao động cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Leader Win Shoes (xã Dũng Nghĩa) chuyên sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ, hiện có gần 800 công nhân làm việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn và lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Ông Trần Tất Tiếp, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Với đặc thù môi trường làm việc đông người, do đó hàng ngày chúng tôi tuyên truyền đến công nhân về tình hình dịch bệnh, yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Để bảo đảm sức khỏe người lao động cũng như ổn định sản xuất, Công ty thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", đặc biệt tuyên truyền đến người lao động khi về nhà hoặc phòng trọ không tập trung ăn uống đông người, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết, luôn có ý thức chủ động phòng, chống dịch. Công ty mua khẩu trang, nước sát khuẩn để công nhân sử dụng, bố trí bữa ăn cho công nhân chia 2 ca. Hàng tuần tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực làm việc 3 lần. Riêng khu

vực có xe đến lấy hàng Công ty bố trí một phòng riêng để lái xe ngồi chờ. Xe chờ hàng cũng được phun khử khuẩn trước khi vào Công ty. Ngoài ra, Công đoàn còn tham mưu lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao năng lực đáp ứng khi có dịch xảy ra. Chị Trần Thị Đào, xã Hồng Bạch (Đông Hưng) chia sẻ: Tôi làm công nhân tại Công ty đã được gần 6 năm. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi nhiều doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc nhưng Công ty vẫn tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho chúng tôi từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Được Công

đoàn tuyên truyền, chúng tôi ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khuyến cáo "5K" để bảo đảm môi trường làm việc an toàn, góp phần bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cho biết: Không chỉ Công ty TNHH Leader Win Shoes thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Thời điểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch

trong doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện đã quán triệt, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường biện pháp phòng, chống dịch như: kiểm tra thân nhiệt người lao động hàng ngày, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động trong phòng, chống dịch. Vận động doanh nghiệp xây dựng kế hoạch vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh. Phân công cán bộ thường xuyên nắm tình hình tại các doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch. Đến nay, trên địa bàn huyện, các doanh nghiệp vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Huyện Vũ Thư hiện có 34 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với gần 11.000 đoàn viên. Liên đoàn Lao động huyện đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh.

MAI THƯ



Công nhân Công ty TNHH Creative Source (xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư) thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nổi dài khát vọng tự học

Để bổ sung kiến thức kịp thời và tạo cơ hội cho các em học sinh tự học, sáng tạo, trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, cô giáo Trường THCS Lê Danh Phương (thị trấn Hưng Hà) đã kết hợp với cô giáo Trường THCS Thái Phương (Hưng Hà) thiết kế website tự học Ngữ văn miễn phí.



Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa, Trường THCS Lê Danh Phương với website giúp học sinh tự học Ngữ văn.

Trước xu thế phát triển của xã hội, đặc biệt là yêu cầu bức thiết đổi mới giáo dục trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cô giáo Lê Thị Thủy Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương và cô giáo Nguyễn Kiều Hoa, giáo viên Trường THCS Lê Danh Phương dạy môn Ngữ văn luôn khao khát tự học để được cập nhật cho ngành Giáo dục. Với gần 20 năm giảng dạy, các cô luôn trăn trở làm gì để học sinh tiếp thu và hứng thú với môn Ngữ văn. Với suy nghĩ đó, từ năm học 2019 - 2020, hai cô đã tìm hiểu các phần mềm như zoom, padlet, canva, powerpoint... rồi miệt mài tự học, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với học sinh. Đến năm học 2020 - 2021, hai cô đã biến ý tưởng thành hiện thực khi thiết kế website tuhocnguvan.com để rèn năng lực tư duy, năng lực tự học.

Đây là website hoàn toàn miễn phí, hướng dẫn học sinh tự học mọi lúc mọi nơi, dễ dàng truy cập bằng nhiều công cụ như máy tính, laptop, smartphone... với nhiều chuyên mục như: phương pháp tự học; tài liệu về học; sản phẩm tự học; giáo dục 24h...; chuyên mục giải trí gồm: sưu tầm trái tim, ảnh, clip học tập, sách hay, cảm nang teen, hỏi đáp, góc thư giãn... Từ việc tự học website này, học sinh đã tạo được những video, hình ảnh, bài viết, bài vẽ, tập san văn học, trang youtube... cho chính mình. Những sản phẩm dù nhỏ bé, có thể còn thô sơ nhưng là minh chứng sống động cho tình thần tự học và tư duy tự học của các em học sinh.

Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa chia sẻ: Xuất phát từ suy nghĩ việc tự học là cần thiết với mỗi học sinh, nhất là trong thời điểm

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đã phân loại tài liệu theo từng khối lớp và tổng hợp thành một danh sách với các bài học tương ứng với các đường link tự liệu. Đồng thời, tự bổ kinh phí để mua tên miền duy trì hoạt động của trang, tất cả vì mong muốn tạo diễn đàn học tập cho các em học sinh, không chỉ học sinh trong trường mà mục tiêu là hướng đến nhiều học sinh ở các trường trên địa bàn được tham gia tự học tại website này.

Trong thời gian nghỉ hè, các em vẫn dành nhiều thời gian trong ngày để ôn luyện lại kiến thức đã học và tự thiết kế rất nhiều video gắn với các bài học như: vui học văn thuyết minh, vui học văn tự sự, vui học tiếng Việt... Em Đặng Ngọc Thiên, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Lê Danh Phương chia sẻ: Đây là website tự học và ôn luyện miễn phí, rất hữu ích cho việc học của chúng em. Qua đây học sinh được sáng tạo, em rất ấn tượng với sản phẩm tự học của các bạn. Còn em Nguyễn Thị Huyền, lớp 6D, Trường THCS Thái Phương cho biết: Gia đình em không có điều kiện mua các tài liệu về học. Khi được tìm hiểu website tự học Ngữ văn do các cô giáo thiết kế, em cũng đã tự thiết kế trang web cho chính mình. Qua đây em đã tìm hiểu được rất nhiều kiến thức, đặc biệt là được tự soạn bài, tự nộp bài soạn, chuẩn bị cho các chuyên đề của bài học và được nhận xét trực tiếp tại các sản phẩm tự học của các bạn nên chúng em rất hứng thú khi tham gia tự học tại website.

Chị Đinh Thị Lý, phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Thanh Hương, Trường THCS Thái Phương cho biết: Chúng tôi thấy website rất hữu ích, có nhiều kiến thức phong phú

giúp các em học sinh tiếp cận môn học dễ dàng, nhanh chóng. Nhất là thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, website sẽ giúp con em chúng tôi tự học tốt hơn.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, đến nay website đã thu hút hơn 11.000 lượt học sinh truy cập. Với giao diện thân thiện cùng với các tính năng tương tác, bình luận trực tiếp, website dần trở thành một "lớp học" sinh động được nhiều học sinh thích thú. Các cô giáo cũng đã thành lập một nhóm trợ giảng là chính các em học sinh tiêu biểu của hai trường để hướng dẫn cho các bạn học sinh khác tự học với những cách thức khác nhau. Khi website được giới thiệu trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều thầy cô trên cả nước, các cô giáo đã hướng dẫn miễn phí cho thấy có các tính: Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh để nhân rộng website cho nhiều học sinh thích đến.

Thầy giáo Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương khẳng định: Đây là một sáng kiến thiết thực, hữu ích, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các cô giáo nhằm thích ứng và đổi mới phương thức dạy học trong điều kiện mới. Nhờ có website mà các em có thể tự nâng cao kiến thức cho mình bằng việc tự học. Chúng tôi tạo điều kiện để có và trò tiếp tục thực hiện website ngày càng phong phú và hiệu quả hơn, thu hút nhiều học sinh được tiếp cận với website.

THANH THUY

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021